



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ กองการเจ้าหน้าที่ งานธุรการ โทร.๐๒-๖๑๘๒๓๒๓ ต่อ ๑๓๐๐- ๑๓๐๑
ที่ นร ๐๒๐๓.๐๑/ว ๘๗๒ วันที่ ๑ มีนาคม ๒๕๕๔
เรื่อง สำเนาคำสั่งกรมประชาสัมพันธ์

เรียน ผอ.สำนัก., ผอ.กอง และหัวหน้าหน่วยงานต่าง ๆ

กองการเจ้าหน้าที่ ขอส่งสำเนาคำสั่งกรมประชาสัมพันธ์ มาเพื่อทราบและดำเนินการ ดังนี้.
คำสั่งกรมประชาสัมพันธ์ ที่ ๒๑๑/๒๕๕๔ ลงวันที่ ๒๓ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๔
- เรื่อง แต่งตั้งข้าราชการให้รักษาราชการแทน

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบและกรุณาเวียนแจ้งให้เจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องได้ทราบและถือปฏิบัติ
หรือดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไปด้วย จะเป็นพระคุณยิ่ง

(นางวนิดา ชัยประภา)

ร.อกจ.

สำเนา

คำสั่งกรมประชาสัมพันธ์

ที่ ๒๑๑/๒๕๕๔

เรื่อง แต่งตั้งข้าราชการให้รักษาราชการแทน

ตาม คำสั่งกรมประชาสัมพันธ์ที่ ๖๔๗/๒๕๕๓ ลงวันที่ ๕ สิงหาคม ๒๕๕๓ แต่งตั้งข้าราชการให้รักษาราชการแทนผู้อำนวยการสำนัก (ตำแหน่งประเภทอำนวยการเฉพาะด้าน (วิศวกรรมไฟฟ้า) ระดับสูง) สำนักส่งเสริมและพัฒนางานเทคนิค ไว้เป็นหลักการ จำนวน ๕ ราย นั้น

เนื่องจากการเลื่อนข้าราชการในสังกัดสำนักส่งเสริมและพัฒนางานเทคนิค ทำให้ไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ราชการได้ เพื่อความเหมาะสมและประโยชน์ของทางราชการ จึงให้ยกเลิกการแต่งตั้งข้าราชการให้รักษาราชการแทนตามคำสั่งดังกล่าวข้างต้น และเพื่อให้การบริหารราชการของกรมประชาสัมพันธ์เป็นไปอย่างต่อเนื่อง คล่องตัว และมีประสิทธิภาพ ฉะนั้น อาศัยอำนาจตามความในมาตรา ๔๗ แห่งพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน พ.ศ. ๒๕๓๔ จึงแต่งตั้งให้ข้าราชการรักษาราชการแทนตำแหน่งผู้อำนวยการสำนัก (ตำแหน่งประเภทอำนวยการเฉพาะด้าน (วิศวกรรมไฟฟ้า) ระดับสูง) สำนักส่งเสริมและพัฒนางานเทคนิค ไว้เป็นหลักการ ในกรณีไม่มีผู้ดำรงตำแหน่งหรือมี แต่ไม่อาจปฏิบัติราชการได้ จำนวน ๔ ราย ดังบัญชีรายละเอียดแนบท้ายนี้

สั่ง ณ วันที่ ๒๓ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๕๔

(ลงชื่อ) กฤษฎพร เสริมพานิช

(นายกฤษฎพร เสริมพานิช)

อธิบดีกรมประชาสัมพันธ์

สำเนาถูกต้อง

(นางอรนันท กิ่งศรีสุข)

นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการ

๒๓ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๔

ลำดับ ที่	ชื่อ - สกุล	ตำแหน่งและส่วนราชการ				รักษาราชการแทน				ตั้งแต่วันที่	ถึงวันที่	หมายเหตุ
		ตำแหน่ง/สังกัด	ตำแหน่ง ประเภท	ระดับ	เลขที่	ตำแหน่ง/สังกัด	ตำแหน่ง ประเภท	ระดับ	เลขที่			
๑	นายชัยวัน เพชรจิระวรพงศ์	นายช่างไฟฟ้า ส่วนบำรุงรักษาและพัสดุกลาง สำนักส่งเสริมและพัฒนางานเทคนิค	ทั่วไป	อาวุโส	๑๙๔๒	ผู้อำนวยการสำนัก (ผู้อำนวยการเฉพาะด้าน (วิศวกรรมไฟฟ้า)) สำนักส่งเสริมและพัฒนางานเทคนิค	อำนวยการ	สูง	๑๘๘๘	บัดนี้ เป็นต้นไป	-	จนกว่าจะมีผู้ดำรงตำแหน่งหรือ ผู้ดำรงตำแหน่งจะกลับมาปฏิบัติ หน้าที่ราชการตามปกติ
๒	นายอำนาจ เลิศบังอร	วิศวกรไฟฟ้า ส่วนสำรวจและวางแผน สำนักส่งเสริมและพัฒนางานเทคนิค	วิชาการ	ชำนาญการ พิเศษ	๑๘๙๖	ผู้อำนวยการสำนัก (ผู้อำนวยการเฉพาะด้าน (วิศวกรรมไฟฟ้า)) สำนักส่งเสริมและพัฒนางานเทคนิค	อำนวยการ	สูง	๑๘๘๘	บัดนี้ เป็นต้นไป	-	จนกว่าจะมีผู้ดำรงตำแหน่งหรือ ผู้ดำรงตำแหน่ง หรือผู้รักษา ราชการแทน จะกลับมาปฏิบัติ หน้าที่ราชการตามปกติ
๓	นายศรีเมือง จันตะศรี	นายช่างไฟฟ้า ส่วนปฏิบัติการเทคนิค สำนักส่งเสริมและพัฒนางานเทคนิค	ทั่วไป	อาวุโส	๑๙๒๑	ผู้อำนวยการสำนัก (ผู้อำนวยการเฉพาะด้าน (วิศวกรรมไฟฟ้า)) สำนักส่งเสริมและพัฒนางานเทคนิค	อำนวยการ	สูง	๑๘๘๘	บัดนี้ เป็นต้นไป	-	จนกว่าจะมีผู้ดำรงตำแหน่งหรือ ผู้ดำรงตำแหน่ง หรือผู้รักษา ราชการแทน จะกลับมาปฏิบัติ หน้าที่ราชการตามปกติ
๔	นายพจน์ ภาระอุปมาเจริญ	เจ้าพนักงานธุรการ ฝ่ายบริหารทั่วไป สำนักส่งเสริมและพัฒนางานเทคนิค	ทั่วไป	อาวุโส	๑๘๘๙	ผู้อำนวยการสำนัก (ผู้อำนวยการเฉพาะด้าน (วิศวกรรมไฟฟ้า)) สำนักส่งเสริมและพัฒนางานเทคนิค	อำนวยการ	สูง	๑๘๘๘	บัดนี้ เป็นต้นไป	-	จนกว่าจะมีผู้ดำรงตำแหน่งหรือ ผู้ดำรงตำแหน่ง หรือผู้รักษา ราชการแทน จะกลับมาปฏิบัติ หน้าที่ราชการตามปกติ

